

CÁC CHỦNG TỘC NGOẠI TINH – GIỚI THIỆU

Đối thoại cùng Swaruu - người ngoại tinh Taygeta Pleiadian

COSMIC AGENCY

LINK VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=xcsn1-Wyrc&feature=emb_title

Ngày 24/6/2020

Gosia: Chào Swaruu, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một chủ đề vô cùng hấp dẫn về các chủng tộc ngoại tinh. Những câu hỏi chung chung như có bao nhiêu chủng tộc ngoài kia, có ai biết được không? VÀ có bao nhiêu trong số họ là **humanoid** (thuộc loài con người)? Sau đó chúng tôi sẽ hỏi riêng thêm về các chủng tộc khác.

Swaruu: Xin chào Gosia, ok, hãy bắt đầu từ những thông tin cơ bản. Như tôi đã nói từ trước, không phải là sự sống xuất hiện ở nơi nào khác ngoài Trái đất. Sự sống không phải là ngoại lệ, trong Vũ trụ, đó là chuẩn mực. Mọi thứ đều là sự sống, mọi thứ đều là tâm thức, nó chỉ được hiểu là còn sống theo quan điểm cụ thể với một khuôn khổ của các đặc tính nhân tạo khác nhau tùy thuộc vào người nhìn thấy hoặc quan sát chúng. Một hòn đá sỏi còn sống, nước còn sống, một mảnh thủy tinh vỡ trong thùng rác còn sống, theo định nghĩa về sự sống.

Làm thế nào để bạn xác định sự sống là gì? Đặc tính sinh học không phải là tâm thức. Nói đúng ra là một mảnh vỡ thủy tinh có ít sự chú ý của ý thức hơn là một mảnh thủy tinh trước khi nó bị vỡ, bởi vì mảnh vỡ đó bị mất đi sự chú ý khi nó không còn được trọng dụng. . Khi mọi thứ mất đi sự chú ý sẽ biến mất khi nó xuống cấp, trở lại thành năng lượng tiềm năng.

Tất cả là ý thức và khởi nguồn từ ý thức.

Sự sống tồn tại ở khắp nơi trong Vũ trụ bởi vì nó chính là Vũ trụ.

Đừng thắc mắc nếu ngoài kia tồn tại sự sống trên những vì sao sáng mà bạn nhìn thấy hằng đêm, bởi vì đó chính là lý do mà những vì sao ấy tồn tại, bởi vì sự sống luôn tồn tại ở đó.

Các loài **humanoid** – **hình người** cũng là một chuẩn mực và là hình dạng phổ biến nhất, dựa trên những chi tiết của con người, chỉ trong một góc của hệ thiên hà này cũng đã có ít nhất 400,000 nền văn minh, với các cư dân của một hoặc nhiều chủng tộc, những người mà nếu họ mặc quần jeans với một chiếc áo thun in AC/DC (ban nhạc rock) cũng đủ để qua mặt được cả con người. Tất cả và mỗi một nền văn minh

trong số 400,000 nền văn minh đều khác nhau, với những sự khác biệt nhẹ trong ngoại hình vật lý, khả năng hoặc DNA, nhưng tất cả đều như con người.

Khởi đầu từ 400,000 nền văn minh này chúng ta có thể tiếp tục kể đến vô số các nền văn minh khác giống như nhân loại, nhưng họ có một số điểm khác biệt rõ ràng nên họ không thể giống như con người, một số như là **Dieslientiplex**, **người Arcturians**, **người Andromedan**, **người Sassani** và **người Sauroid** trong số nhiều chủng tộc khác. Ngoài những chủng tộc này ra còn có vô số loài **feline** (thuộc họ mèo), **canine** (thuộc họ chó), **insectoid** (giới côn trùng), các loài voi với các biến thể đa dạng, mỗi loài lại có trình độ phát triển khoa học và xã hội khác nhau.

Ở tại hệ sao Pleiades cũng tồn tại rất nhiều các nền văn minh vẫn đang ở trong thời kì tiền công nghiệp, một số vừa phát hiện ra cách tạo ra lửa, số khác vẫn đang ở thời đồ đá, thời đồ đồng, hoặc thời trung cổ. Bạn sẽ không ngờ về số lượng các loại hình nghệ thuật, phong tục tập quán và tính cách tồn tại ở đó đâu. Tôi đang nói về hàng tỉ, hàng nghìn tỉ các nền văn minh khác nhau.

Khi ở trên Trái đất từng ở trong thời kì đồ đá, hành tinh này chuyển tiếp từ quan điểm của mật độ 5D và từ quan điểm khác trong mật độ 2D. Điều này không thể được phân định một cách dễ dàng như các nhà nghiên cứu trên Trái đất nghĩ. Mọi thứ luôn luôn rất phức tạp.

Nhiều chủng tộc không muốn được biết đến, họ cảm bị đe dọa, họ muốn có sự riêng tư. họ không muốn bị "vơ đũa cả nắm". Hãy nhìn xem, bạn đã bao giờ nghe nói về người Solatian chưa?

Một vấn đề khác nữa là có rất nhiều chủng tộc đã bị Hollywood xuyên tạc, áp đặt khái niệm rằng họ chỉ là viễn tưởng. Gosia, chủ đề của bạn là về các nền văn minh. Có bao nhiêu đang tồn tại ngoài kia và họ như thế nào? Mọi còn hoành tráng hơn nhiều.

Gosia: Tôi thích nghiên cứu nó cho hoành tráng, tuy nhiên chúng ta không cần thiết phải khám phá hết mọi thứ, và tôi rất thích phần mở đầu này rồi đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều, bốn trăm ngàn chủng tộc có hình dạng như người, wow, thật là một con số KHỔNG LỒ.

Swaruu: Và đó chỉ là con số khiêm tốn thôi đấy.

Gosia: Tôi tưởng tượng được rồi Swaruu, nhưng vẫn thật sự rất bất ngờ.

Swaruu: Mọi người đều tin rằng ở hệ sao Pleiades mọi thứ đều phát triển vượt bậc, rằng họ chỉ là những tia sáng của mật độ cao của tình yêu và ánh sáng. Thật ra có nhiều nền văn minh phong kiến và thấp hơn thế nữa, chính xác là ở Pleiades, ai mà biết được về những người anh em liên vũ trụ xa xưa của họ. Họ cũng nhìn lên bầu trời đêm và cũng thắc mắc về những đốm sáng nhỏ bay qua bầu trời, chiếu sáng nhấp nháy trong màn đêm, họ cũng sáng tạo ra nhiều câu chuyện thần thoại về những tia sáng đó, về những con tàu vũ trụ của chúng tôi.

Gosia: Và tất cả bọn họ đều là cá thể ở mật độ 5D?

Swaruu: Vẫn ở mật độ 5D. **Mật độ không đồng nghĩa với sự tiến bộ về công nghệ, nó liên quan tới sự tiến bộ về mặt tinh thần nhiều hơn.**

Gosia: Tôi tưởng tồn tại ở mật độ 5D thì đã làm bạn trở thành một nền văn minh xuyên vũ trụ rồi chứ. Đối với tôi thông tin này thật mới lạ.

Swaruu: Không phải, những người dẫn kênh về chủ đề này đa số thường nói quá chung chung hoặc sai lệch, mọi thứ thường phức tạp hơn và thỉnh thoảng cũng đơn giản hơn.

Gosia: Ok, vậy có bao nhiêu chủng tộc interstellar - xuyên vũ trụ tồn tại ở hệ sao Pleiades?

Swaruu: Có khoảng 11 chủng tộc liên vũ trụ. Một thí dụ điển hình là giống loài **Atlas Moluse**. Người **Moluse** là những người rất tiến bộ về mặt tâm linh và số lượng dân số khá ít. Họ không phải là một chủng tộc xuyên-vũ-trụ, và nguyên nhân không phải vì họ gốc nghềch, hoặc thiếu tiến bộ hoặc thiếu sự liên lạc giao tiếp ra ngoài, đó chỉ là sự lựa chọn của họ.

Gosia: Bạn đã nói rằng thời gian trước có một số chủng tộc mong muốn sự lựa chọn này và tôi không nhớ được lý do vì sao.

Swaruu: Họ đã nói một câu rất sâu sắc và quan trọng: Tại sao phải trở thành interstellar (liên-vũ-trụ), tại sao phải dùng phi thuyền nếu bạn chỉ có thể mang tôi đi khỏi đây, khỏi ngôi nhà của tôi?

Gosia: Vậy tại sao họ lại không muốn đi xa khỏi nhà mình? Tại sao nó lại sâu sắc đến thế? Căn nhà của tôi, nói cách khác, chính là cả Vũ trụ, bất kì nơi nào tôi tới thì đó chính là nhà của mình.

Swaruu: Bởi vì họ có tất cả mọi thứ ở đó, bởi vì họ không còn tập trung tới trạng thái vật lý như những chủng tộc khác, vì họ chú tâm vào sự thông thái và vì họ biết được rằng Dromomania không hiệu quả, nó không phục vụ họ, họ không có nhu cầu đó.

Gosia: Dromomania là gì? (**Dromomania** , cảm giác ám ảnh khó kiểm soát với việc đi du ngoạn mà vô phương cứu chữa. Theo từ điển của Viện Hoàng Gia Tây Ban Nha, nó nói rằng **dromomania** là thiên hướng quá mức hoặc nỗi ám ảnh bệnh lý để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. ... thuật ngữ dromomania xuất phát từ Dromos trong tiếng Hy Lạp (chạy) và mania (điên rồ).

Swaruu: Nó là một căn bệnh rất Taygeta mà bạn, Gosia, cũng đang chịu đựng. Nó là một triệu chứng, phong tục hoặc nhu cầu đi lại từ nơi này đến nơi khác để học hỏi mọi thứ.

Gosia: ah vâng, tôi cũng mắc căn bệnh này. Ok, nhưng quay lại với topic: Có những chủng tộc ở mật độ 5D không phải là chủng tộc liên vũ trụ, thật khó hiểu rằng ở mật độ 5D bạn lại có thể ở trong thời đồ đồng.

Swaruu: Phần lớn cư dân ở mật độ 5D, khoảng 99.99% các chủng tộc 5D không phải là chủng tộc **liên vũ trụ**.

Gosia: Và họ không có cùng một lý do như bạn giải thích ở trên chứ Swaruu?

Swaruu: Không, mỗi người có lý do riêng của họ.

Gosia: Vậy điều gì là nguyên nhân của những lý do khác?

Swaruu: Về mặt logic có rất nhiều nguyên nhân, một số chưa đạt tới trình độ khoa học và tâm linh để trở thành liên vũ trụ. Để trở thành một chủng tộc **xuyên vũ trụ**, bạn phải kết hợp nhuần nhuyễn cả khoa

học công nghệ với tâm linh. Nếu không thì, chỉ đơn giản là bạn sẽ không thể trở nên interstellar. Hoặc bởi niềm tin của chính bạn. Không cần đến yếu tố đó.

Gosia: Tôi cứ tưởng ở trên mặt độ 5D thì ai cũng đạt được trình độ tâm linh nhất định rồi chứ.

Swaruu: Từ cách nhìn 3D ở Trái đất, dĩ nhiên, từ cách nhìn 5D ở đó cũng có các giai đoạn phát triển tâm linh, và còn nhiều hơn thế nữa.

Gosia: Thật tuyệt, tôi đang học hỏi rất nhiều thứ.

Swaruu: Và thời kì đồ đồng, cũng không phải là không tiến bộ về tâm linh.

Có một cái điện thoại thông minh và đi du lịch bằng máy bay cũng chẳng thể được xem như là tiến bộ tâm linh. Chúng tộc đang ở trong thời đồ đồng chỉ là một ví dụ được miêu tả bằng một vài từ mà tôi có thể, nhưng nó sẽ không bao giờ có tính chất giống hệt như thời đồ đồng trên Trái đất, mỗi nơi mỗi khác. Trên Trái đất rất khác biệt, nhưng đây lại là một vấn đề khác.

Gosia: Tôi hiểu, quay trở lại với các chủng tộc Pleiades, có 11 chủng tộc liên vũ trụ, liệu có vấn đề gì nếu bạn đề cập tới họ là ai không?

Swaruu: Vâng, những chủng tộc chính là:

Alcyone: Yena

Sterope: Sau'k / Month 'Waki

Asterope: Elo / Elohi / Naph / Elios

Merope: Hyadean (feline = thuộc họ mèo)

Taygeta : Taygeteans

Pleione: Solatian

Atlas: Atlantes / Mollose

Electra: Engan

Celeano: Celestes or người xanh (Người Pleiadian xanh)

Maia: Maya / Mollose / Hopi

Đây là những chủng tộc chính và những biến thể của các chủng tộc đó, nếu chúng ta đi sâu vào hơn nữa có khi số lượng sẽ lên đến cả ngàn.

Gosia: Và tất cả bọn họ đều là loài humanoid sao?

Swaruu: Vâng, một số chủng tộc mang tính chất humanoid hơn một số khác, một số bọn họ là người bò sát sauroid tích cực, một số thuộc họ mèo, một số khác thì dựa trên hình mẫu của người **Lyra**.

Gosia: **Sauroid** là người bò sát phải không?

Swaruu: Vâng, họ còn được gọi là **Sau'ko** hoặc **Mes'Vaki**.

Gosia: Vậy ở Pleiades có cả các chủng tộc bò sát và họ rất tích cực.

Swaruu: Vâng. Họ không tiêu cực vì họ chỉ là một số trong các giống loài bò sát.

Gosia: Thế họ có liên quan gì đến loài Reptilian Drakes – cùng một dòng dõi với chủng loài Alpha Draconian hay không?

Swaruu: **Alpha Draco** là giống loài tích cực, nhưng họ không sống ở Pleiades và đúng thế, cũng có những thành phần Alpha Draco tiêu cực, nhưng họ luôn chịu sự kiểm soát của các giống loài tích cực.

Gosia: Những người bò sát ở Pleiades có liên quan gì tới những người bò sát ở bên ngoài hệ sao Pleiades không?

Swaruu: Vâng, trong thực tế thì tất cả các chủng tộc đều có những mối quan hệ họ hàng, ngoại vi cũng như nội vi.

Gosia: Có những chủng tộc Nordics – Bắc Âu nào như bạn không, nhưng là tiêu cực ấy?

Swaruu: Dĩ nhiên là có chứ, nhưng cũng có rất nhiều clone (nhân bản vô tính) được tạo ra giống y hệt như chúng tôi chứ không phải là chúng tôi, dành cho các chương trình nghị sự tiêu cực.

Nói về các chủng tộc không mang tính chất **xuyên vũ trụ**, ví dụ như: tại Atlas chúng tôi có người **Molluse**, họ không phải là một chủng tộc liên vũ trụ, nhưng ở Maia cũng có những người Molus khác, họ được gọi là **Molluse Maia**, những người này thì là chủng tộc liên vũ trụ, trong cùng một giống loài.

Gosia: Những người **Maia Hopi** có mối tương quan gì với bộ tộc Maya và Hopi trên Trái đất không?

Swaruu: Đó chính là họ, thêm cả tên gọi nữa, họ đã từng ở trên Trái đất thuở ban đầu. Những gì họ từng có trên Trái đất chính là những thuộc địa.

Gosia: Họ có ngoại hình vật lý giống như người Maya và người Hopi hiện tại không?

Swaruu: Trông họ khá giống nhau, theo như tôi hiểu là họ đã không còn giữ liên lạc với nhau nữa.

Gosia: Bây giờ, có đến 2 nền văn minh Maya tại khu vực Trung Mỹ, và giới khoa học Trái đất chỉ nhận ra một trong số họ.

Swaruu: Trước đây những người Maya liên vũ trụ đã trở về quê nhà và họ để lại các kiến trúc cổ và rất nhiều sự ảnh hưởng trên Trái đất, và sau đó người Maya nguyên thủy xuất hiện, lấy đi những tòa nhà và phong tục tập quán rồi hiểu sai về chúng, ví dụ như tập tục hiến tế. Vấn đề này cũng xảy ra tại Ai Cập. Văn hóa Ai Cập cổ chỉ xuất hiện từ thời của các vị vua cho đến năm 50 trước Công nguyên. Sau khi Julius Caesar xâm lược Ai Cập, người ta đã lấy đi những gì còn sót lại và dùng chúng như một nền móng cơ bản cho nền văn minh của chính họ, thứ mà xuất hiện từ trước khi họ tới. Tượng nhân sư và các kim tự tháp xuất hiện trước nền văn minh Ai Cập cổ đại, giống như các cấu trúc của người Maya đã có từ trước cả người Maya hiện đại.

Gosia.- Và người Maya nguyên thủy đến từ đâu?

Swaruu: Họ đến từ các nền văn hóa lân cận, như là Toltec, Olmec và Aztec, trong một số khác.

Gosia: Ok. Vậy về người Hopi, họ liên quan như thế nào? Có phải trường hợp tương tự đã xảy ra với họ không? Bởi vì một số chi tiết nói rằng người Maya và Hopi sinh sống cùng nhau, người Hopi thì ở vùng Arizona.

Swaruu: Một số quay trở về hành tinh nhà, một số khác qua đời ở đó và gia nhập vào vòng tuần hoàn chuyển kiếp trên Trái đất, một số khác gia nhập với các nền văn hóa khác hoặc sáng tạo ra nền văn minh mới.

Gosia: vậy người Hopi ở Arizona cũng đến từ người Maya?

Swaruu: Vâng.

Gosia: Ok, mọi thứ rất thú vị. Rồi người ta sẽ hỏi về Elohim, Elohi có mối liên hệ gì tới Elohim trong Kinh Thánh không?

Swaruu: Họ cũng có liên quan đó. Rất nhiều thông tin mà tôi đã chia sẻ có mối liên hệ chong chéo mật thiết với các kiến thức đã có sẵn trên Trái đất, và mọi thứ được đón nhận với những ý nghĩa khác nhau. Họ có cùng một tên gọi bởi vì họ đã từng ở đó hoặc vì họ chính là họ. Những thiên thần sa ngã và mọi thứ khác đều liên quan đến họ.

Gosia: Tôi vẫn chưa chắc nếu người Elohi ở Pleiades là cùng một tộc với Elohim trong Kinh thánh.

Swaruu: Về chủ đề của người Elohim, tôi ước là mình sẽ nói về nó sâu hơn trong một ngày khác, nhưng nó rất phức tạp bởi vì có rất nhiều thông tin. Vì có thông tin rằng họ chính là một chủng tộc ở thể khí, người **Elios**, như một linh hồn, như một **Djinn**. Họ được xem như thần linh đối với một số dân tộc và họ rất hung bạo đối với một số khác. Kết luận là họ là một chủng tộc chứ không phải là 1 người.

Và đúng vậy, chính xác là họ đã làm rất nhiều điều đối với con người trong thời cổ đại và họ được xem như những thiên thần sa ngã hoặc ác quỷ. Đặc biệt là đối với người ở khu vực Trung Đông, nơi mà khái niệm về djinn hoặc genies (như trong truyện Aladdin, vị thần của cây đèn thần). Có một vài chủng tộc bò sát Pleiadian tích cực (Theo Hồi giáo, Djinn là một chủng tộc của những người không có cơ thể vật lý, họ có sự tự do ý chí như con người, và giống như những linh hồn khác trên Trái đất, họ có thể tốt hoặc xấu.)

Quay trở lại với các giống loài khác, rất quan trọng đối với tôi để người Trái đất cẩn thận với một số giống loài xâm lược mà những loài này không phải hoặc không có nền văn minh, và họ được xem như những con vật hung bạo luôn lén lút nhảy lên phi thuyền không gian, nhưng tôi không biết có nên đưa ra thông tin này hay không, bởi vì một số người sẽ xem lời tôi nói như chuyện viễn vông, tôi đang nói tới loài Xenomorph trong phim *Alien* của **Riley Scott**.

Gosia: Hãy đưa thông tin cho chúng tôi đi Swaruu, cho dù chúng có thể nghe như chuyện khoa học viễn tưởng.

Swaruu: Những con bọ không gian kinh dị trong phim *Alien* là có thật, chúng được gọi là **Lurker**, chúng có vài phân loài khác nhau. Giới Hollywood biết rõ về điều này và họ áp đặt chúng như là một chuyện viễn vông. Chúng chỉ là một trong vô số những giống loài xâm lược hung dữ, những loài sâu bọ và thú

vật trong không gian. Theo tư duy logic thì ngoài kia giống như cả một cái sở thú và không phải bất kì thứ gì cũng tốt, dù là đối với bạn hay đối với chúng tôi.

Gosia: Vậy chúng đến từ đâu?

Swaruu: Thông tin đáng tin cậy cho rằng chúng đến từ hệ sao **Zeta-Reticulum**, nhưng chúng xuất hiện trên vô số các hành tinh và các tiểu hành tinh. Cơ thể chúng có cấu tạo *silicon* chứ không phải carbon, tạo cho chúng một sức chống chịu mạnh mẽ đối với các môi trường khí hậu khắc nghiệt và có thể thích nghi với hầu hết bất kì loại môi trường hoặc nhiệt độ nào.



Về những hình ảnh trong phim Alien. Cái đầu, cái đuôi và các chi đều ổn và trông rất chính xác, nhưng thân hình thì những nhà làm phim đã cố gán ghép hình người vào. Hình ảnh sát với thực tế nhất của Lurker là ở trong bộ phim Alien 2, bởi vì chúng có thân hình như côn trùng, các đơn vị kích thước thực tế đều giống như ở trong phim.

Gosia: Chúng có thông minh không hay đó chỉ là những chi tiết viển vông? Chúng ăn những gì?

Swaruu: Chúng là loài chỉ ăn thịt, đó là Prometheus, cái đầu không chính xác.

Gosia.- chúng có liên quan gì tới chủng tộc **Mantis** (người bọ ngựa) không?

Swaruu.- Chúng là loài côn trùng, nhưng không liên quan gì đến người **Mantis**.

Gosia.- Và chúng có phải là mối nguy hiểm cho các chủng tộc khác không? Chúng có tấn công không?

Swaruu.- Nguy hiểm mức độ mười trên mười, ngay cả đối với chúng tôi.

Gosia.- Chúng có ở đây trên Trái đất không?

Swaruu: Chúng tôi không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về sự xuất hiện của Lurke trên Trái đất. Hình thứ 2 thì chính xác hơn, cái đầu, cái đuôi đều chính xác, nhưng thân hình thì không giống. Điều này cũng

phù hợp với quan điểm : Vì sao bạn cần có các giá trị đạo đức cao, đặc biệt là sự phát triển tâm linh trước khi du hành đến những vì sao khác, để trở thành interstellar (liên vũ trụ)? Bởi vì nếu không có đạo đức thì bạn chỉ đem những điều phiền toái đến cho các thế giới khác, chứ không chỉ có **Lurke**.

Những gì mà họ nói với bạn trong bộ phim Alien, nhóm Cabal có ý muốn biến chúng trở thành các vũ khí sinh học, nhưng Lurke chỉ là một nhóm các cá thể giữa hàng triệu và hàng triệu nghìn tỉ các loài sâu bọ xấu xí khác.

Gosia: Có bao giờ chúng xâm nhập vào bên trong phi thuyền của bạn chưa? Tôi tưởng tượng được rằng chúng cũng rất nguy hiểm đối với loài bò sát.

Swaruu: Có các bản báo cáo từ nhiều năm trước, hiện tại thì không. Chúng đã không quấy rầy chúng tôi từ khá lâu, nhưng chúng tôi có cách thức scan cả con tàu rất cẩn mật.

Gosia: Chúng có phải là loài liên vũ trụ không? So với các giá trị đạo đức tinh thần của bản thì chúng nằm ở đâu? Có phải chúng ở mật độ 5D, làm thế nào mà chúng trở nên hung dữ?

Swaruu: Bởi vì chúng ta chỉ đang đề cập tới các chủng tộc thông minh với các nền văn minh mà không nói về các loài vật. Gosia, mật độ 5D không phải là một từ đồng nghĩa với những điều tốt đẹp và tình yêu thương.

Gosia: Tôi biết mà Swaruu, tôi chỉ tưởng rằng khi bạn có chiến tranh với các loài bò sát và tất cả những điều này, bạn chỉ ở trong mật độ thấp hơn 5D và loài bò sát thì ở trong mật độ 4D. Tôi biết là nếu ở trong mật độ 5D tinh khiết thì bạn phải có đạo đức xuất sắc.

Swaruu: Vâng, đúng một phần thôi, chỉ trong mật độ 5D, tiêu chuẩn của Vũ trụ, tồn tại trong phần lớn của mật độ trọng yếu, cho dù là thế, tính nhị nguyên vẫn tồn tại ở đó. Đó là khi tính chất hung bạo hoặc nhân từ của một giống loài chỉ là sự diễn giải của những cá thể bất đồng với chúng. Nó không phải là một thuộc tính của cái ác nội tại trong loài, chỉ là thái độ và cách sống với người khác. Từ thời điểm xuất hiện đàn ông và đàn bà ở đây đã tồn tại nhị nguyên, mặc dù nó đang dần biến mất.

Những gì được truyền đạt trên Trái đất về mật độ 5D thuộc về những gì chúng ta sẽ đặt ở mật độ 7D. Sự chuyển tiếp của các thuộc tính ở mật độ 3D thành các thuộc tính của tình yêu toàn vẹn, không phải là tính nhị nguyên của những thực thể và những con người nam tính, không phải là đàn ông hay đàn bà, mà là sự chuyển tiếp từ từ. Theo lý luận thì nó phải đi qua sự chuyển tiếp ở đây, đi qua mật độ 5D như cách chúng tôi miêu tả.

Khả năng thần giao cách cảm và sự vắng mặt của thời gian như cách tồn tại bán tuyến tính. Như một cá thể sở hữu những trải nghiệm sống động, nhưng không tính từ cách nhìn của một tập thể.

Từ khi mà bạn có được khả năng **thần giao cách cảm**, đó đã là một sự thay đổi lớn trong thái độ sống, bởi vì bạn bắt đầu thấu hiểu những người khác, và sau đó, hệ quả trực tiếp là sự thấu hiểu rằng họ chính là những khía cạnh của bạn, là cùng một cá nhân.

Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, và điều này làm tan biến đi nhiều thứ gây ra các mâu thuẫn. Đơn giản chỉ vì ở đó tồn tại sự đồng cảm dạt dào. Dù là thế, nó chỉ là một phần của quá trình, một sự chuyển tiếp đến một chiều kích khác, nơi mà tính nhị nguyên biến mất và tiêu tan.

Không thể tồn tại một nơi chốn mà không có tính nhị nguyên, bởi vì mọi thứ sẽ trở nên hợp nhất.

Hoặc là.....chỉ có duy nhất một nơi như thế, Nguồn, là Tất Cả.